



SPRING PARKS PRIMARY SCHOOL
Learning and Growing - Safety - Together

West Campus - Administration

24 Erica Street, Springvale 3171

☎ 9546 6402

Valley Campus

27-39 Clarke Road, Springvale South 3172

☎ 9547 3222

✉ spring.parks.ps@education.vic.gov.au springparksps.vic.edu.au

TÔN TRỌNG

HỘI NHẬP

THÀNH TÍCH

CỘNG ĐỒNG

KỶ VỌNG



Kính gửi quý phụ huynh/giám hộ,

Chào mừng trở lại học kỳ 3 sau những ngày thời tiết tuyệt vời trong ngày nghỉ học kỳ! Có một số chương trình và chuyến du ngoạn tuyệt vời được lên kế hoạch cho học kỳ 3, vì vậy vui lòng chú ý đến bản tin lớp học của học kỳ này đã được phát vào tuần trước cho mọi học sinh. Tôi hy vọng rằng quý vị có thể

tham dự buổi phỏng vấn phụ huynh/giáo viên vào tuần trước, nhưng nếu có bỏ lỡ cơ hội này, vui lòng liên hệ với giáo viên của cháu nhà để xem liệu quý vị có thể sắp xếp thời gian khác hay không, hoặc có lẽ chỉ cần nói chuyện qua điện thoại.

Lịch Trường :17/7/2023

- 18/7: Chương trình Chó Thân Thiện tại nhánh Tây
- 24/7: Hai học sinh đến trường để trải nghiệm việc làm trong tuần STOMP tại nhánh Tây
- 25/7: STOMP tại nhánh Valley
Chương trình Chó Thân Thiện tại nhánh Tây
- 31/7: Phiên họp Hội Đồng Trường lúc 6g00 chiều
- 01/8: Lớp 3/4 tham quan trường Woodleigh
Chương trình Chó Thân Thiện tại nhánh Tây

Nhân sự:

Như đã thông báo trước đó, Cô Otenstein đang nghỉ phép thâm niên trong cả học kỳ 3, nhưng cô Edmondson và sau đó là Cô Dounis sẽ dạy lớp này trong 5 tuần mỗi người. Họ là những giáo viên giàu kinh nghiệm và biết rất rõ về trường học cũng như học sinh của chúng ta. Tôi cũng sẽ nghỉ thâm niên 5 tháng – bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 cho đến cuối năm. Cô Harry sẽ là Quyền Hiệu Trưởng và Cô Morgan sẽ là Hiệu Phó khi tôi vắng mặt. Tôi sẽ tới Vương quốc Anh để chào đón đứa cháu thứ ba người Anh của mình và giúp con gái tôi chăm sóc 2 đứa con khác. Tôi cũng sẽ thực hiện một vài chuyến đi du lịch bằng nhà di động (caravan) cùng chồng tôi đến vùng hẻo lánh của Úc. Cô Wirrick cũng sẽ có 4 ngày nghỉ thâm niên từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 và Mr Muscat sẽ nghỉ phép dài hạn từ ngày 28 tháng 8 cho đến khi kết thúc học kỳ ba. Cô Edmondson sẽ dạy thế khi ông ấy đi vắng. Cuối cùng, Cô Law cũng sẽ nghỉ phép thâm niên từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10.

STOMP Trở Lại Vào Năm 2023!:

Chúng tôi đã thuê các dịch vụ của một công ty dạy vũ địa phương ở Melbourne (STOMP) để làm việc với học sinh và nhân viên hàng tuần để học một điệu nhảy nhằm đạt đến đỉnh cao nhất cho buổi hòa nhạc của trường vào Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 tại Tòa Thị Chính Springvale. Họ gợi ý về chủ đề, các điệu nhảy, ý tưởng trang phục và làm việc với học sinh để hoàn thiện vai diễn của mình, giúp xây dựng sự tự tin và hiểu biết về bản thân trước bối cảnh của một nhóm lớn hơn. Các bài học có giá trị này được học thông qua các chương trình này, với tinh thần đồng đội và hợp tác là cốt lõi của mỗi buổi học. Chúng tôi mong được làm việc với STOMP đến hết học kỳ 3. Họ sẽ bắt đầu các buổi học vào ngày 24 tháng 7 tại nhánh Tây và ngày 25 tháng 7 tại nhánh Valley.

Khảo sát ý kiến phụ huynh:

Cuộc khảo sát hàng năm này của Bộ Giáo Dục, sẽ sớm có sẵn mẫu cho một số gia đình được chọn ngẫu nhiên để trả lời một số câu hỏi về ý kiến của quý vị về nhiều khía cạnh của trường chúng ta. Nếu quý vị được chọn, thì sẽ nhận được một lá thư có kết nối dẫn đến cuộc khảo sát có thể được hoàn thành trên bất kỳ thiết bị di động nào quý vị sử dụng. Tất cả các câu trả lời đều ẩn danh và kết quả sẽ được chia sẻ tại hội đồng trường trước, sau đó sẽ đăng trong một bản tin.

Nếu quý vị được chọn, xin dành thời gian để trả lời. Quý vị có thể chọn một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trên liên kết.

Nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với văn phòng và họ sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Spring Parks có quan hệ đối tác tuyệt vời với : Food Bank, Ardoch, Woodleigh School, OSH Club, Berry Street, Ed Connect



Chương Trình Chó Thân Thiện:

Học kỳ này, chương trình dành cho chó sẽ trở lại trường học của chúng ta, nhưng sẽ được tổ chức tại nhánh Tây. Không phải em nào cũng có cơ hội tham dự một buổi học trong thư viện với Leah và chú chó Scout của cô ấy, nhưng mỗi em sẽ được thấy một con chó khác vào lớp học của mình để vỗ về. Cảm ơn Cô Harry đã tổ chức chương trình tuyệt vời này, và sẽ tiếp tục hoạt động vào thứ Ba hàng tuần cho đến khi kết thúc học kỳ.

Ngày Họp Chương Trình Giảng Dạy Học Kỳ 3:

Đối với những gia đình cần sắp xếp chăm sóc trẻ khi chúng tôi có ngày họp chương trình giảng dạy, tôi xin thông báo rằng chúng tôi sẽ có ngày học chuyên môn lần thứ hai với Berry Street vào Thứ Ba, ngày 29 tháng 8. Tất cả nhân viên sẽ tham gia vào ngày này, vì vậy sẽ không có học sinh nào đến trường vào ngày hôm đó.

Chúc hai tuần lễ thật tuyệt vời

Julie Fisher : Hiệu Trưởng

Bảng Quảng Cáo về Đêm Thông Tin Lớp Căn Bản Năm 2014.

Trường Spring Parks xin cảm ơn ông Alok Paudel từ Harcourts(công ty bất động sản) vì đã thiết kế các bảng về Đêm Thông Tin Cho Lớp Căn Bản Năm 2024 được đặt ở phía trước nhánh Tây và Valley. Ông Paudel là một trong những phụ huynh của chúng tôi từ nhánh Tây, và chúng tôi rất biết ơn vì công ty của ông đã có thể thiết kế và sản xuất những bảng này cho chúng tôi. Những tấm bảng này chắc chắn là bắt mắt và hấp dẫn!

SPRING PARKS PRIMARY SCHOOL
Learning and Growing - Safely - Together

Information Evenings For 2024

August 30th, 2023 - 6.30pm at West Campus
At this information session, we will show you what Spring Parks has to offer your child.

November 17th, 2023 - 7.00pm Valley Campus
At this session we will tell you about how to prepare your child for school.

All sessions from Fridays - 9am-10am
Session 1: 3rd November 2023
Session 2: 10th November 2023
Session 3: 17th November 2023
<https://springparksp.vic.edu.au/>

Sessions Run At Both Campuses.

West Campus.
24 Erica Street, Springvale
03 9546 6402

Valley Campus.
27-39 Clarke Road, Springvale South
03 9547 3222

Harcourts
Asap

Alok Paudel
0425 616 325
alok.paudel@harcourts.com.au

Daniel Farrugia
0401 604 154
daniel.farrugia@harcourts.com.au

Cột Cờ Mới

Trong kỳ nghỉ học kỳ vào tháng 6, chúng tôi đã lắp đặt 4 cột cờ - 2 cột ở mỗi nhánh trường - để chúng tôi có thể treo cờ Thổ dân và cờ Dân đảo Torres Strait, cùng với cờ Úc. Chúng tôi muốn cảm ơn các thành viên của Hội Đồng Thanh Thiếu Niên Trường đã viết thư cho Văn phòng của Claire O'Neill và yêu cầu 4 lá cờ hoàn toàn mới. Những lá cờ này đã đến trường vào học kỳ trước, sẵn sàng để được tung bay vào tuần trước. Chi phí của dự án chỉ hơn \$4,200\$ và chúng tôi có thể tài trợ thông qua sự hào phóng của các gia đình đã đóng góp cho Quỹ Xây Dựng của chúng tôi (\$1,638), quỹ Tiếng nói Học Sinh (\$1,750) và quỹ Gây Quỹ (\$1,024).





Đêm Thông Tin Dành Cho Lớp Căn Bản 2024

Ngày 30 Tháng 8, 2023 6g00 Chiều Tại Nhánh Tây

Trong các buổi họp này, chúng tôi sẽ cho quý vị biết trường Spring Parks sẽ mang đến những gì cho con em quý vị.

**Ngày 17 Tháng 11-2023,
7g00 Tối, Tại Nhánh Valley**



Trong các buổi này chúng tôi sẽ giúp quý vị cách chuẩn bị cho cháu nhà đến trường học

Spring Parks Primary School- West Campus
24 Erica Street,
Springvale
9546 6402

Các buổi chuyển tiếp để học sinh đến tham dự.

(Các buổi họp được thực hiện vào những ngày thứ Sáu từ 9g00-1000g sáng)

Buổi họp thứ nhất: 3/11/ 2023

Buổi họp thứ nhì : 10/11/ 2023

Buổi họp thứ ba : 17/11/ 2023

Quý vị có thể đăng ký cho cháu nhà đến tham dự qua email

Spring Parks Primary School- Valley Campus
27-39 Clarke Road,
Springvale South.
9547 3222

Các buổi chuyển tiếp được thực hiện cả hai nhánh trường

Kim.Ary@education.vic.gov.au

<https://springparksps.vic.edu.au/>

Đánh Dấu 100 Ngày Học - Năm 2023

Vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 7, toàn trường đã cùng nhau tập trung tại nhánh Valley của chúng tôi để tổ chức lễ kỷ niệm 100 ngày học trong trường năm 2023. Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều học sinh và giáo viên mặc quần áo và trang phục đại diện cho một trăm. Các học sinh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia vào một loạt các hoạt động hấp dẫn mà tất cả đều liên quan đến một dạng toán học nào đó. Có các hoạt động thể chất, nghệ thuật và thủ công, thiết kế, công nghệ, thơ ca, âm nhạc, trò chơi và thức ăn. Tại buổi chào cờ, các em học sinh khoe trang phục và trải nghiệm một bài học nhỏ về xác suất thông qua hình thức bốc thăm. Có một em nào đó từ mỗi cấp lớp tại mỗi nhánh trường đã may mắn giành được thắng lợi trong trò chơi trên bàn. Thật vui khi thấy một số thành viên trong gia đình, sẵn sàng tham dự, tham gia vào cuộc vui.

Cảm ơn tất cả mọi người đã làm cho ngày này là một ngày đặc biệt.

